



Volume 8

August 2011

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมามีสมาคมธุรกิจไม้ ได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ สมาพันธ์อุตสาหกรรมไม้ และเพื่อนๆ จากสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 12 สมาคม ร่วมแถลงข่าวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิก เราได้แสดงจุดยืนว่าอุตสาหกรรมของพวกเราจะได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกับนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาท สมาคมฯ ได้แนบรายละเอียดการแถลงข่าวมาให้สมาชิกได้ทราบรายละเอียด รวมถึง สังคมพ่อค้าไม้ ฉบับนี้ยังมีข้อมูลภาวะเศรษฐกิจมาให้ติดตามกันอีกด้วย ในช่วงเวลานี้เราคงทำได้ในเรื่องของการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

จิรวุฒิ ดั่งกิจงามวงศ์
นายกสมาคมธุรกิจไม้



1. ขอเชิญร่วมสัมมนานำเสนอผลการศึกษา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก” วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ศึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก นั้น ขณะนี้ ศูนย์ฯ กำหนดจัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการศึกษาของโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไทย เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมโลก

การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรม ทรินทาวเวอร์ กรุงเทพ สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ เบื้องต้นเนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด ทางสมาคมฯ ได้แป๊กซ์รายละเอียดไปยังบริษัทของท่านเรียบร้อยแล้ว

2. รายละเอียดการแถลงข่าวนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ปริญาตรี 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมามีสมาคมธุรกิจไม้ ได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย สมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย และเพื่อนๆ จากสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 12 สมาคม ร่วมแถลงข่าวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกเกี่ยวกับนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาท และปริญญาตรี 15,000 บาท เราได้แสดงจุดยืนว่าอุตสาหกรรมของพวกเราจะได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกับนโยบายดังกล่าวสมาชิกที่สนใจอ่านข้อมูลการแถลงข่าวได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ





3. รายงานสภาวะเศรษฐกิจประจำไตรมาส 2 ปี 2554 รายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สังคมพ้อค้าไม้ฉบับนี้ สมาคมฯ มีข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจประจำไตรมาส 2 ปี 2554 มาให้สมาชิก update กัน โดยจะมีข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสต่อไป หรือปัจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเป็นต้น สมาชิกที่สนใจดูข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ ได้เลย

4. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมธุรกิจไม้

จากการที่ทางสมาคมฯ ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสมาคมฯ ต้นแบบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งขณะนี้ทางคณะทำงานได้เริ่มมีการร่างแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ไปบางส่วนแล้ว โดยทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่ายุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไม้ควรที่จะมีความพร้อมในการรับมือกับ AEC ซึ่งเราเหลือเวลาอีกเพียง 4 ปีเท่านั้น ที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ทางคณะทำงานจึงได้ร่วมกันร่างวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสมาคมธุรกิจไม้ให้สอดคล้องดังนี้

วิสัยทัศน์ของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม (Vision)

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาธุรกิจไม้และสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงธุรกิจไม้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนา ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงคุณค่าของ การใช้ไม้ ธุรกิจไม้ มาตรฐาน กฎระเบียบ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. สร้างคลัสเตอร์ธุรกิจไม้ให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไม้ รู้ว่าไม้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับธุรกิจไม้

ในโอกาสนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ติดต่อผ่านทาง นิด้า ในการเรียนเชิญ **รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์** ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือกูรูทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ระดับประเทศ มาบรรยายให้ความรู้กับทางสมาคมธุรกิจไม้ของเรา ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ-การเตรียมพร้อมรับมือ-การสร้างโอกาสและความยั่งยืน กับ AEC



(ซึ่งจะเป็นงานสัมมนา 2 ครั้งในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554 นี้ ณ สมาคมธุรกิจไม้ โดยอยู่ระหว่างการร่างกำหนดการ โดยทางสมาคมฯ จะแจ้งให้กับทางสมาชิกได้รับทราบทันทีที่กำหนดการเรียบร้อยแล้ว)



ที่อยู่ติดต่อสมาคมพ้อค้าไม้

13/47 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

โทร 0-2330-8352 แฟกซ์ 0-2330-8353

E-mail : <mailto:tma.thailand@gmail.com> Website : <http://www.thaitimber.org>